

Để tiếp tục chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo các bộ, ngành đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2. Ngày 17/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện.

Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, theo rà soát của Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện giảm cho gần 2 triệu lượt khách hàng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/7/2020 là 127,59 tỷ đồng. Trong đó, 14.251 khách hàng là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, gần 1,9 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 146 cơ sở lưu trú du lịch, 40 cơ sở phòng, chống dịch...

Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Bình đã phối hợp với cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương của Chính phủ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2. Trong đó, Công ty chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, thống kê, xác định số lượng khách hàng để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng, thời gian.

## Giảm giá điện, tiền điện lần 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19



Công nhân trạm điện 110kV Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra vận hành lưới điện bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định.

Thực hiện kế hoạch giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó giảm giá bán điện: giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt và quy định giá bán điện. Khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình

lưu thông: giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648. Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại Văn bản

số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020. Mức giảm tiền điện cụ thể như sau: giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng theo đối tượng tại mục 1 là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12/2020. Đơn vị bán lẻ điện

nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm giá theo mục 1 gửi các tổng công ty điện lực/công ty điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền bán buôn điện. Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết thêm, để bảo đảm việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đợt 2 được chính xác, đúng quy định, Công ty Điện lực Thái Bình huy động cán bộ, nhân viên tham gia triển khai các công việc liên quan đến công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện, hỗ trợ giá bán điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phối hợp xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện. Để bảo đảm việc áp dụng giá bán điện hỗ trợ khách hàng theo đúng quy định. Để khách hàng nắm bắt đúng chủ trương, chính sách và thời gian, đối tượng được điều chỉnh giá bán điện. Khi tiếp nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến chỉ số, hóa đơn tiền điện, các phòng chuyên môn phải kịp thời kiểm tra, xác minh và trả lời khách hàng thỏa đáng.

MANH THẮNG

### Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất 9 năm do khan hiếm container

(vtv.vn) Hãng tin Reuters cho biết, tuần trước, giá gạo 5% tằm của Việt Nam đã tăng lên mức 500 USD một tấn, cao nhất trong gần 10 năm qua. Tuần gần nhất, giá gạo dao động 470 - 490 USD mỗi tấn.



Số liệu hải quan cho thấy, xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 - 11/2020 đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5,7 triệu tấn.

Tình trạng thiếu container khiến các nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc vận chuyển gạo cho khách hàng. Qua khảo sát trên thị trường, giá cước tàu biển cho một container 20 feet (loại kho cơ bản nhất) từ Việt Nam đến châu Phi từ 1.500 USD và tăng trước nay đã lên đến 5.000 USD. Tương tự, gạo 5% tằm tiêu chuẩn của Thái Lan cũng tăng lên trên 500 USD do nguồn cung hạn chế và giá thành vận chuyển.

Giá gạo 5% tằm của Ấn Độ tăng lên 380 - 385 USD/tấn so với mức 378 - 383 USD/tấn trong tuần trước nhờ nhu cầu ổn định và do đồng nội tệ Rupee tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng.

### Thêm một cơ quan được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ

(vtv.vn) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là:

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (hiện nay, tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai);
- Với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Các thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được 2 đơn vị này thực hiện.

Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, từ ngày 8/2/2021, thêm một cơ quan nữa được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Nghị định này được ban hành ngày 18/12/2020.

## Chủ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả ở trong và ngoài nước nên thị trường thuốc, vật tư y tế có nhiều biến động. Song song với đó, lĩnh vực y tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh vừa tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình ở phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc doanh nghiệp chấp hành các điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, dược liệu, vật tư y tế học cơ truyền và hàng nghề theo quy định của pháp luật. Bên cạnh ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những nội dung thực hiện tốt, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở doanh nghiệp sớm khắc phục một số hạn chế. Ông Ngô Dương Bàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình cho biết: Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại của doanh nghiệp, đó là điều rất quý giúp chúng tôi kịp thời điều chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới để giữ vững uy tín, thương hiệu.

Xác định không gây phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh

doanh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh vẫn kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực y tế. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, từ đầu tháng 6 đến ngày 18/12, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 55 lượt doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh và hàng nghề lĩnh vực y tế. Được sự Phì Đình Dương, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết: Qua kiểm tra, chúng tôi thấy cơ bản các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, dược phẩm trên địa bàn đã chấp hành tốt quy định của pháp luật và quy định chuyên ngành về y tế. Mặc dù chưa phát hiện trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhưng chúng

tôi đã nhắc nhở, lưu ý các đơn vị, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh nên sắp xếp hàng hóa một cách khoa học, phân khu vực rõ ràng theo đúng quy định chuyên môn của ngành Y tế. Còn ông Nguyễn Thế Anh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Cục Quản lý thị trường (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) cho biết: Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 70.500.000 đồng. Các lỗi chủ yếu là kinh doanh hàng hóa có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; kinh doanh thuốc tân dược không thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc;

không thực hiện việc trực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; không công khai thời gian làm việc của phòng khám... Ngoài kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, chúng tôi sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tăng cường kiểm tra; giao các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục giám sát những đối tượng đã vi phạm bị xử lý để tránh tình trạng tái phạm.

Với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nên thị trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng nghề trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được ổn định, quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm, góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh đạt hiệu quả.

KHẮC ĐUẤN



Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình.

Xác định phong trào thi đua chính là chất xúc tác để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã triển khai các phong trào thi đua tới địa bàn cơ sở với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào thi đua làm kinh tế giỏi có sức lan tỏa mạnh mẽ, được cán bộ, hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Thi đua làm kinh tế giỏi, chị em đã chủ động tiếp thu và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông. Chị em cũng là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng 31 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.409ha và cánh đồng 4 vụ/năm ở 6 xã, góp phần xây dựng năng suất lúa của huyện đạt 133 - 134 tạ/ha/năm. Trong chăn nuôi, chị em đã mạnh dạn đầu tư theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp và bán công nghiệp, bảo đảm an toàn sinh học, với hiệu suất sinh sản và tăng thu nhập. Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh cho biết: Hướng ứng phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", tôi đã mở công ty xây dựng tác vụ làm thường xuyên cho 35 lao động, doanh thu hàng năm đạt 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tôi còn thuê, mượn lại ruộng của bà con trồng 21ha cây vụ đông với các cây chủ lực là khoai tây, bí xanh, rau màu các loại, tạo việc làm cho 50 chị em trong xã lúc nông nhàn. Mỗi năm gia đình tôi thu từ trồng vụ đông từ 200 - 300 triệu đồng.

Chị Phỉ Thị Tám, thôn Châu Giang, xã Đông Quan với mô hình phát triển kinh tế VAC hiệu quả cũng là điển hình làm kinh tế giỏi nhiều năm liền của phụ nữ huyện. Chị Tám cho biết: Năm 2005, tôi chuyển đổi

### PHỤ NỮ ĐÔNG HƯNG

## Thi đua làm kinh tế giỏi



Phụ nữ xã Mê Linh (Đông Hưng) tích cực trồng khoai tây vụ đông.

3.600m<sup>2</sup> đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá thịt, cá giống, nuôi trồng thủy sản, tích tụ 1ha trồng măng tây, mỗi năm thu gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhiều cơ sở hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ duy trì, mở rộng, phát triển các nghề truyền thống, xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm uy tín. Các nữ chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Tiêu biểu như chị Phạm Thị Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nước Hoàng Hải tạo việc làm cho hàng chục lao động, đạt doanh thu từ 5 - 6 tỷ đồng/năm; chị Vũ Thị Loan, xã Minh Phú, Chủ cơ sở đan bè mây xuất khẩu tạo việc làm cho 120

lao động, thu lãi 300 - 400 triệu đồng/năm; chị Lưu Thị Hoa, thị trấn Đông Hưng kinh doanh các mặt hàng điện, nước tác vụ làm cho 10 lao động, thu nhập của gia đình mỗi năm 200 triệu đồng... Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ nghèo được các cấp hội đồng viên, khuyến khích, giúp đỡ đã nâng động, sáng tạo vượt khó vươn lên thoát nghèo. Điển hình như chị Nguyễn Thị Lan, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, chống khuyết tật không có khả năng lao động, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Đầu năm 2019, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cấp, các ngành trao tặng một con bò sinh sản, chị chăm sóc bò theo đúng hướng dẫn nên bò khỏe mạnh, béo tốt. Ngoài ra chị còn tích cực tăng gia sản xuất, nấu rượu, nuôi lợn, nuôi gà để tăng thu nhập cho gia đình. Cuối năm 2019, dù thôn vẫn bình xét cho gia đình chị là hộ nghèo song chị đã làm đơn xin rút, nhường cho hộ khác.

Chị Vũ Thị Thuần, Chủ

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng cho biết: Trong những năm qua, để giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống, các cấp hội đã tin cậy với ngân hàng cho hàng nghìn lượt hội viên vay 470 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động chị em tham gia phong trào "Phụ nữ Đông Hưng hình như chị Nguyễn Thị Lan, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, chống khuyết tật không có khả năng lao động, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Đầu năm 2019, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cấp, các ngành trao tặng một con bò sinh sản, chị chăm sóc bò theo đúng hướng dẫn nên bò khỏe mạnh, béo tốt. Ngoài ra chị còn tích cực tăng gia sản xuất, nấu rượu, nuôi lợn, nuôi gà để tăng thu nhập cho gia đình. Cuối năm 2019, dù thôn vẫn bình xét cho gia đình chị là hộ nghèo song chị đã làm đơn xin rút, nhường cho hộ khác.

THU HIỀN